
Micah Weinberg: 

Bắt đầu với hai mục kinh doanh, 1) bổ nhiệm một số thành viên mới của HRTC phù hợp với định hướng 
của bạn là rất có chủ ý về các lĩnh vực mà chúng ta đang xây dựng. 2) Tiến tới phê duyệt lần cuối bản giai 
đoạn lập kế hoạch.  

Mục hành động trước mặt bạn hôm nay là thêm Orange County Coastkeeper, Sunrise Movement Orange 
County, Vital Link, UNITE HERE local 11, và sau đó là Học viện Đào tạo Khách sạn của họ mà chúng tôi nghĩ 
sẽ là một đối tác tuyệt vời. 

Mục Hành động vượt qua, tất cả các tổ chức trong chương trình nghị sự được thêm vào HRTC.  

Mục số hai là dự thảo giai đoạn lập kế hoạch. Chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận về vấn đề này trong 
cuộc họp trước và đã nỗ lực hết sức để kết hợp các nhận xét trước đây của bạn. Một điều tôi muốn chỉ ra 
là dòng thời gian này có thể sẽ phải được cập nhật.  

Austin Lynch: 

Nghiên cứu cũng cần bao gồm các thực thể nghiên cứu lấy quan điểm của người lao động làm trung tâm 
và tôi nghĩ rằng khuyến nghị của tôi là đưa Trung tâm Lao động UCI vào danh sách với tư cách là một trong 
những thực thể thực hiện nghiên cứu. 

Jesse Ben-Ron: 

Chúng tôi rất vui được gửi một bản sao sửa đổi của kế hoạch giai đoạn lập kế hoạch. Chúng tôi rất vui 
được kết nối với Trung tâm Lao động UCI và xem những gì khả thi với nghiên cứu và những gì họ có khả 
năng làm.  

Toni Symonds:  

Tôi đã có một vài nhận xét kỹ thuật liên quan đến dự thảo tổng thể. Một trong số đó là trong dòng thời 
gian sau khi các nhóm quay lại với sự tham gia của các bên liên quan để sau đó có cơ hội quay lại và lấy 
thêm dữ liệu. Điều tôi thắc mắc là quy trình quay lại và có thể điều chỉnh một số phần trong số này là gì 
trong vài tuần tới?  

Micah Weinberg: 

Sự tham gia của các nhóm nghiên cứu không phải là một và được thực hiện và bạn sẽ có khả năng tương 
tác với họ trong suốt quá trình.  

Vattana Peong:  

Một phần khác rất quan trọng là kế hoạch tiếp cận và tham gia. Tôi nghĩ rằng việc tiếp cận và tham gia cần 
bao gồm các chiến lược xoay quanh sự tham gia có chủ ý và có ý nghĩa của cộng đồng trong quá trình này, 
bởi vì điều quan trọng là tiếp cận với những cộng đồng không được đầu tư đó. Có vẻ như kế hoạch không 
thực sự có phần tổng quát về quy trình, cách đạt được điều đó, nhưng chúng tôi chưa thực sự thấy chiến 
lược về cách tham gia có ý nghĩa vào đó. Tôi rất muốn thấy điều gì đó xung quanh ít nhất là đề cập đến 
loại chiến lược hoặc mô hình mà chúng ta đã sử dụng để thu hút cộng đồng ngay từ đầu.  

Micah Weinberg:  



Chúng tôi đã không thực sự xác định điều này với rất nhiều chi tiết trong phần cụ thể bởi chúng tôi thực 
sự dựa vào những người trong tiểu ban tiếp cận và tương tác hơn là quá khắt khe về cách điều đó sẽ xảy 
ra. Chúng tôi ủng hộ mọi thứ bạn muốn làm ở đó và thực sự sẽ học hỏi từ bạn và làm việc với bạn để đảm 
bảo rằng chúng tôi đang tiếp cận và tham gia theo cách cần thiết. 

Micah Weinberg:  

Đây là một mốc thời gian nhanh hơn chúng tôi muốn, nhưng trong những ràng buộc được cung cấp từ 
tiểu bang, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để đảm bảo rằng chúng tôi đang thực hiện sự tham gia của cộng 
đồng có ý nghĩa tối đa.  

Iosefa Alofaituli:  

Mục đích của kế hoạch đang được đệ trình này là gì? Tôi chỉ tò mò về con đường phía trước liên quan đến 
kế hoạch này. Có vẻ như đó là một bản phác thảo hoặc một lộ trình về những gì chúng ta sẽ làm, nhưng 
liệu có quy trình phê duyệt và các khuyến nghị không? Câu hỏi khác liên quan đến các cộng đồng không 
được đầu tư và bốn định nghĩa được cung cấp. Điều đó được cung cấp trên tất cả các khu vực CERF do tất 
cả các khu vực CERF quy định hay mỗi khu vực quy định cách họ xác định các cộng đồng không được đầu 
tư?  

Micah Weinberg:  

Đây là điều mà nhà nước yêu cầu chúng tôi phải có. Đó là một cái gì đó nhà nước sẽ chấp thuận. Về vấn 
đề cộng đồng không đầu tư, tiểu bang có một số công cụ và định hướng về ý nghĩa của điều đó, nhưng 
chúng tôi cũng có khả năng xác định điều này theo cách có ý nghĩa đối với Quận Cam và tập trung vào các 
cộng đồng cụ thể sẽ thực sự chỉ đạo chúng tôi về các khoản đầu tư sẽ được thực hiện. 

Luis Sarmiento: 

Tôi chỉ muốn nhắc lại những nhận xét của Vattana và nhu cầu dành không gian đó cũng như ưu tiên đó 
cho ý kiến đóng góp từ các cộng đồng không được đầu tư. Nó sẽ đòi hỏi sự cam kết từ tất cả chúng ta và 
đặc biệt là các đối tác xung quanh bàn. Tôi biết rằng chúng tôi muốn gửi nội dung này trước, nhưng ngoài 
ra, chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng để tương tác với mọi người trong cộng đồng một cách tốt đẹp.  

Micah Weinberg: 

Điều này cần được xây dựng dựa trên sự tham gia đã được thực hiện với cộng đồng. Khi chúng tôi thực 
hiện một số công việc này ở các khu vực khác, họ nói rằng “họ đã tổ chức cuộc họp cộng đồng này và họ 
đã cho bạn biết những ưu tiên của chúng tôi là gì.”, điều đó có nghĩa là chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng 
tôi sẽ không bắt đầu từ đầu về điều này và chúng tôi đang tận dụng công việc tiếp cận và tương tác tốt 
mà nhiều tổ chức trong cuộc gọi này đã thực hiện và có thể mang lại cho nhóm này.  

Linda DiMario:  

Tôi coi đây là một tài liệu lập kế hoạch trái ngược với một chiến lược, vì vậy chúng tôi không tự nhốt mình, 
chúng tôi chỉ vạch ra một lộ trình và sau đó chúng tôi quay lại và phát triển những yếu tố đó trong kế 
hoạch?  

Micah Weinberg: 



Bạn chính xác 100%. Tôi không có ý nói đây không phải là một tài liệu quan trọng và chúng ta không nên 
chú ý đến nó. Chúng ta nên làm, nhưng đó là một khuôn khổ, không phải tất cả những điều chúng ta sẽ 
làm trong tất cả các lĩnh vực khác nhau này. 

Ana Urzua, câu hỏi trong cuộc trò chuyện: 

Liệu chúng ta có thể quay lại để chỉnh sửa nội dung này dựa trên một số phát triển tiếp theo trong nghiên 
cứu và các phần tham gia của cộng đồng không? Chúng ta có thể đưa kế hoạch sửa đổi này vào các chương 
trình nghị sự trong tương lai không? 

Answer: Có.  

Linda DiMario: 

Tôi sẽ chuyển sang chấp nhận kế hoạch, hiểu rằng đó là con đường dẫn đến việc phát triển một số kế 
hoạch chiến lược mà tất cả chúng ta đều tham gia.  

Mục Hành động vượt qua, kế hoạch giai đoạn lập kế hoạch sẽ được đệ trình lên bang.  

Micah Weinberg: 

Thực sự đánh giá cao sự tham gia của bạn, thực sự đánh giá cao sự kiên nhẫn của mọi người, thực sự 
đánh giá cao thực tế là điều này đang tiến triển nhanh hơn so với khi chúng tôi thiết kế nó. Tôi sẽ giao nó 
cho Voice Media Ventures và Esri để nói về bản đồ cộng đồng Disinvested. 

Candice Mays: 

Tôi sẽ đóng khung bản đồ các cộng đồng không được đầu tư với thông tin bổ sung về bối cảnh nhân khẩu 
học của Quận Cam và người quản lý dự án của tôi, Alex Reed cũng có mặt ở đây với chúng ta hôm nay. 
Với tư cách là người lập bản đồ chính của chúng tôi, cô ấy cũng sẽ thảo luận về bản đồ song song với thông 
tin bổ sung. 

Đây là bản đồ các cộng đồng không được đầu tư và chúng tôi đang xem nó như một hình ảnh trực quan 
hóa không gian cơ bản để định hướng tất cả các bạn trong ủy ban HRTC về nơi các cộng đồng có nhu cầu 
cư trú cụ thể và những trở ngại của họ. Ở phía bên tay trái, bạn sẽ thấy thông tin bổ sung về các cộng đồng 
của Quận Cam mà chúng tôi sử dụng để thông báo và tiếp đất. Rất nhiều thông tin mà bạn sẽ thấy ở phía 
bên tay phải trong các bản đồ mà chúng tôi đã phát triển, chúng tôi tận dụng báo cáo của PolicyLink và hồ 
sơ của Quận Cam như một hướng dẫn định hướng trong suốt phần trình bày này. 

Quận Cam, trong số 150 khu vực lớn nhất, được xếp hạng 58 về bất bình đẳng thu nhập, và trong khi tỷ lệ 
lao động nghèo trong khu vực thấp hơn mức trung bình toàn quốc vào năm 1980 và 1990. Nó tăng với tốc 
độ nhanh hơn từ năm 1990 đến 2000 và hiện đã ngang bằng với mức trung bình của cả nước. Khoảng 
cách về tiền lương theo giới tính và chủng tộc vẫn tồn tại trong thị trường lao động và việc thu hẹp những 
khoảng cách này về cơ hội và kết quả kinh tế có thể sẽ là chìa khóa cho tương lai của khu vực. Người da 
màu đang thúc đẩy sự phát triển của khu vực. Bạn có thể thấy dân số ngày càng tăng trong những năm 
qua trong các cộng đồng da màu và như một phần của điều đó, đồng thời có sự sụt giảm đều đặn của 
người da trắng. Alex, bạn có muốn thảo luận về lớp đầu tiên này của bản đồ không, bao gồm việc xem xét 
các quần thể da màu chiếm ưu thế trong quận? 

Alex Reed:  



Sẽ có 4 lớp khác nhau mà chúng ta trải qua về điều này. Lớp cơ sở đầu tiên mà chúng ta đang xem xét 
hiện đang nói về dân số theo chủng tộc, mức độ lan rộng và sau đó là dân số chiếm ưu thế trên khắp Quận 
Cam. Có ba nhóm dân số chiếm ưu thế là người da trắng, người gốc Tây Ban Nha, người Latinh hoặc người 
châu Á. Với người da trắng, chúng tôi có các khu vực chủ yếu là màu trắng, và sau đó để thực sự làm nổi 
bật các cộng đồng da màu, chúng tôi có người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh ở đây với màu vàng và sau 
đó là người châu Á ở đây với màu đỏ. Ngoài ra, có thông tin về các vùng đất lịch sử của bộ lạc ở Quận 
Cam.  

Candace Mays:  

Người da màu chủ yếu là người gốc La tinh và người châu Á tập trung chủ yếu ở phía Bắc Quận Cam. Bạn 
sẽ thấy sự phát triển và lan rộng của các cộng đồng da màu trên khắp Quận Cam, nhưng bạn cũng sẽ nhận 
thấy mô hình của những cộng đồng đó nở rộ xung quanh các cộng đồng da màu đã được thành lập trước 
đó, khi mọi người chuyển đến nơi họ biết. Bạn sẽ thấy rằng các cộng đồng da màu được thể hiện một cách 
không cân xứng trong tỷ lệ thất nghiệp giữa các nhóm chủng tộc. Cụ thể, việc làm là thách thức lớn nhất 
đối với các thành viên của cộng đồng AAPI, cũng như cộng đồng người Mỹ bản địa. Bây giờ chúng tôi đến 
lớp khu vực khó khăn.  

Alex Reed:  

Lớp bản đồ này được đánh dấu đặc biệt bằng màu xanh lam. Đó là các khu vực khó khăn được chỉ định 
trước. Chương trình CalEnviroScreen đã được thử thách để xác định các khu vực cần tài trợ rất cụ thể liên 
quan đến tính bền vững và ô nhiễm. Những khu vực được tô màu xanh lam là những khu vực khó khăn 
được chỉ định trước. 

Candace Mays: 

Chúng tôi được yêu cầu tạo ra một định nghĩa mở rộng cho Quận Cam về ý nghĩa và hình thức của các 
cộng đồng không đầu tư. Các khu vực có đường viền giao nhau màu đỏ, nổi bật, quan tâm cao, mục tiêu 
cao, cộng đồng có nhu cầu cao, rủi ro cao vì họ đang gặp trở ngại trên cả ba yếu tố chính ảnh hưởng đến 
cả cộng đồng thiệt thòi và cộng đồng không đầu tư, đó là cộng đồng da màu, khu vực thu nhập thấp và 
khu vực khó khăn. Tôi muốn chỉ ra rằng các cộng đồng không được đầu tư bao gồm bất kỳ vị trí nào chỉ có 
một hoặc nhiều yếu tố.  

Bản đồ này xem xét và xác định cả hai cộng đồng trong khu vực điều tra dân số đáp ứng tất cả các tiêu chí 
để đủ điều kiện là cộng đồng được đầu tư này cùng với các khu vực điều tra dân số chỉ có thu nhập trung 
bình là hoàn cảnh khó khăn. Bản đồ này cũng sẽ được giới thiệu trên trang web của CERF.  

https://storymaps.arcgis.com/stories/1f820103ed014015a36b22c140ca2d19 

Micah Weinberg:  

Cảm ơn bạn rất nhiều, Candace. Bản trình bày này về cơ bản là để cho mọi người thấy rằng chúng tôi quan 
tâm đến điều này và chúng tôi đang xem xét nó một cách nghiêm túc. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng 
trôi về số lượng phân tích, nghiên cứu và công việc mà nhóm này và các nhóm khác sẽ thực hiện. Một lần 
nữa, chúng ta sẽ đi sâu vào phần Hỏi & Đáp từ 9:30 đến 10:00. Và tất nhiên, đây không phải là lần duy 
nhất mọi người sẽ phải tương tác với họ. Tôi thực sự đánh giá cao chiều sâu và mức độ nghiêm túc trong 
công việc của bạn và tôi thực sự vui mừng khi chúng tôi có bạn và nhóm của bạn như một phần của nhóm 
rộng lớn hơn nơi chúng tôi đang xem xét vấn đề này. 



Micah Weinberg: 

Bây giờ, tôi muốn chuyển nó đến Đại học California, Irvine, người sẽ thuyết trình về xói mòn bờ biển và 
việc mất bãi biển. 

Richard Matthew 

Tên tôi là Richard Matthew và tôi là giáo sư về quy hoạch đô thị và chính sách công tại UCI và tôi cũng chỉ 
đạo chương trình bền vững Đô thị và Khí hậu mới của trường. Tôi ở đây để nói về những thách thức môi 
trường của Quận Cam mà tôi nghĩ là có liên quan chặt chẽ với triển vọng phục hồi kinh tế và thịnh vượng 
kinh tế ở đây. Chúng ta đang phải đối mặt với một số thách thức về môi trường và tất cả chúng đang có 
xu hướng phát triển theo những cách mà chúng ta nên quan tâm một chút. Các đợt nắng nóng về cơ bản 
đã tăng gấp ba lần về cường độ và thời lượng, và mùa hè năm ngoái là một trong những năm tồi tệ nhất 
được ghi nhận. Ô nhiễm không khí là một mối quan tâm đáng kể. Cháy rừng đã ổn định ở Quận Cam, 
nhưng mùa cháy rừng đang kéo dài. Chúng ta đã có ba đợt hạn hán tồi tệ nhất được ghi nhận ở California 
trong thế kỷ này trong 23 năm qua. Tất cả những điều này đều ảnh hướng đến kinh tế và sức khỏe, v.v..  

Tôi muốn nói về một trong những vấn đề này. Nó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta về những thứ 
như đầu tư cơ sở hạ tầng. Đó là một vấn đề mà nếu chúng ta hành động nhanh chóng, chúng ta có thể 
đạt được tiến bộ to lớn với chi phí hợp lý. Nếu chúng ta trì hoãn, chúng ta sẽ bắt đầu mất đi những bãi 
biển vĩnh viễn và chúng ta sẽ bắt đầu phải đối mặt với những chi phí vô cùng đắt đỏ.  

Cách tiếp cận của chúng tôi tại UCI là phát triển các mô hình có độ phân giải tốt mà chúng tôi hiện có, nơi 
chúng tôi đã giảm thiểu sự không chắc chắn và trên rất nhiều tham số, nơi chúng tôi có thể bắt đầu nhìn 
vào tương lai một cách chắc chắn hơn nhiều so với những gì chúng tôi có thể so với 10 hoặc 15 năm trước. 

Tôi nghĩ rằng việc cứu các bãi biển ở Quận Cam là một chiến thắng cho tất cả mọi người. Có những tác 
động kinh tế to lớn, vì các bãi biển là điểm đến du lịch số một trên hành tinh và đó là một phần bản sắc 
của chúng tôi ở đây.  

Thông tin mà mọi người sử dụng ngày nay, khái niệm Littoral Cell, khái niệm ngân sách cát, khái niệm theo 
mùa, ảnh chụp từ trên không đều tốt, nhưng điều mà nhiều người còn thiếu là thông tin cụ thể về trang 
web có độ phân giải tốt về những gì đang xảy ra trên bãi biển của họ và những gì có khả năng xảy ra trong 
tương lai. Trong 5 năm, 10 năm tới, bất cứ điều gìm cũng có thể xảy ra, vì vậy chúng tôi đã phát triển một 
loại hệ thống theo dõi và dự đoán mới. Nó mang đến đủ loại thông tin và cho chúng ta biết rất nhiều về 
động lực học của bãi biển.  

Một ví dụ chúng tôi làm là lập mô hình rủi ro lũ lụt, có liên quan chặt chẽ đến tình trạng bãi biển và ven 
biển. Những gì chúng tôi phát hiện ra trong mô hình của mình là thông tin được sử dụng ngày nay cho 
mục đích lập kế hoạch và phát triển, sự tự do của bản đồ vùng lũ, theo tính toán của chúng tôi, bị sai lệch 
rất nhiều. Họ tính toán 23.000 người có nguy cơ bị lũ lụt nghiêm trọng. Chúng tôi tính toán ít nhất 247.000 
người có số tài sản thực sự bị lộ gấp tám lần.  

Chúng tôi đã phát hiện ra rằng chúng tôi có thể chỉ cho bạn nơi chúng tôi bắt đầu thấy các bãi biển biến 
mất khi nó trở thành một cuộc khủng hoảng. Khi chúng tôi mô hình hóa tình hình hiện nay, chúng tôi thấy 
các điểm nóng trên khắp các khu vực ở quận của chúng tôi, nơi các bãi biển đang biến mất rất nhanh và 
là nơi chúng tôi cần phải hành động nhanh chóng và quyết đoán. Bây giờ chúng tôi có khả năng không 
những cho bạn thấy đây là những bãi biển có vấn đề, mà còn cho biết nếu bạn đặt đê chắn sóng, nếu bạn 



xây dựng một bức tường biển hoặc cồn cát, hoặc nếu bạn khôi phục vùng đất ngập nước, thì đây là những 
tác động. Đây là những cách mà điều này có thể mang lại lợi ích, đây là những gì bạn có thể xây dựng trong 
tương lai khi có thêm thông tin, đây là nơi bạn có thể tự dồn mình vào một góc, đây là những tác động 
đối với hàng xóm của bạn, v.v. Những gì chúng ta cần làm cho bước tiếp theo là xây dựng giao diện thu 
nhận lượng thông tin khổng lồ này theo những cách trực quan và thân thiện với người thực hành. Đó là 
những gì chúng tôi đang làm bây giờ. Làm thế nào để chúng tôi lấy những gì chúng tôi biết về xói mòn bờ 
biển và cung cấp cho các nhà phát triển, nhà quy hoạch, nhà hoạch định chính sách, nhà vận động hành 
lang, tổ chức phi lợi nhuận, v.v..  

Ana Urzua, trong cuộc trò chuyện  

Sẽ thật tuyệt nếu hiểu được các động lực của biến đổi khí hậu. 

Vattana Peong, trong cuộc trò chuyện:  

Có hơn 35 nhóm nhỏ trong quần thể API, vì vậy việc phân tách dữ liệu rất quan trọng để vẽ nên một bức 
tranh rõ ràng về cộng đồng không được đầu tư. Xem bản đồ/dữ liệu, chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta 
cũng có các tổ chức cộng đồng phục vụ người Việt Nam, người Hàn Quốc, người Trung Đông và Bắc Phi 
(MENA) tại bàn này (để trở thành một phần của CERF). 

Austin Lynch trong cuộc trò chuyện:  

Tôi đồng ý. Trong cộng đồng Latinx cũng vậy. 

Iosefa Alofaituli:  

Đồng ý Vattana. Ngoài ra, sự phân chia người Hawaii bản địa và người đảo Thái Bình Dương.  

Micah Weinberg:  

Một trong những lý do tại sao chúng tôi muốn đưa điều này vào là mọi người hiểu các mối quan tâm về 
môi trường, các mối quan tâm về công bằng môi trường không phụ thuộc vào Quỹ phục hồi kinh tế cộng 
đồng. Đây rõ ràng là một chương trình ba điểm mấu chốt trong đó chúng tôi quan tâm đến công bằng, 
môi trường cũng như nền kinh tế và trên thực tế, một trong những động lực chính để tạo ra Quỹ phục hồi 
kinh tế cộng đồng là hướng tới một nền kinh tế trung tính carbon.  

Tôi muốn chuyển nó cho nhóm từ SCAG để nói về công việc của họ. 

Victor Negrete: 

Chúng tôi thực sự tin rằng chương trình của chúng tôi phù hợp rất nhiều về các giá trị của tư duy ba điểm 
mấu chốt về tăng trưởng kinh tế 

Tôi là Victor Negrette. Tôi là người quản lý tăng trưởng kinh tế toàn diện, một bộ phận mới tại Hiệp hội 
Chính phủ Nam California (SCAG). SCAG theo truyền thống đã dẫn đầu việc phát triển kế hoạch vận chuyển 
khu vực dài hạn cho Nam California. Gần đây, chúng tôi dẫn đầu việc phát triển cái mà chúng tôi gọi là 
Chiến lược cộng đồng bền vững. Tất cả là về việc có một tầm nhìn cho sự phát triển trong tương lai tại 
khu vực của chúng ta để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu đó, đáp ứng một số mục tiêu khác về công bằng 
và xác định nhà ở mà chúng ta cần để cư trú cho dân cư quanh Nam California. 



Công việc của chúng tôi mà tôi nghĩ có nhiều điểm trùng lặp với một số nguyên tắc và mục tiêu của CERF 
là vào năm 2021 sẽ thoát khỏi đại dịch và khi chúng tôi chứng kiến tác động kinh tế tức thời và vẫn còn 
kéo dài của đại dịch cũng như cách các cộng đồng thiệt thòi nhất bị ảnh hưởng một cách không cân xứng, 
lãnh đạo của chúng tôi thực sự muốn chúng tôi đưa ra một chiến lược về cách chúng tôi đảm bảo rằng 
quá trình phục hồi sau đại dịch và tăng trưởng trong tương lai sẽ toàn diện hơn so với trước đây. 

Chúng tôi đã nhận được một khoản trợ cấp một lần từ tiểu bang California để thực hiện công việc xung 
quanh bảy hoặc tám chiến lược. Chúng tôi đang phát triển một chỉ số chất lượng công việc, chúng tôi đang 
xem xét các tác động kinh tế của sự bất bình đẳng. Khoảng cách tiền lương theo giới tính và chủng tộc ở 
Quận Cam gây thiệt hại gì cho nền kinh tế khu vực hàng năm? Chúng tôi đang phát triển các bộ công cụ 
mua sắm để giúp các thành phố của chúng tôi loại bỏ hoặc giải quyết mọi rào cản không chủ ý đang ngăn 
cản các doanh nghiệp nhỏ, đa dạng tiếp cận các hợp đồng công cộng vốn rất quan trọng đối với sự phát 
triển của doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi đang phát triển các kế hoạch việc làm để mở rộng số lượng và khả 
năng tiếp cận các công việc có mức lương đủ sống trong khu vực CERF của bạn, đồng thời chúng tôi sẽ 
xem xét các chương trình học việc và cách mở rộng các mô hình khác nhau hiện có và thực sự thúc đẩy 
chúng như một con đường toàn diện hơn để có được công việc tốt. Sau đó, chúng tôi đang phát triển một 
báo cáo xem xét một số rào cản xen kẽ như chăm sóc trẻ em và tiếp cận phương tiện đi lại, sự bất ổn về 
nhà ở và chúng tôi sẽ triệu tập các nhóm làm việc gồm các chuyên gia về chủ đề để phát triển một số chiến 
lược. Sản phẩm đầu tiên mà tôi sẽ chia sẻ về điều này hiện đang được phát triển là chỉ số chất lượng công 
việc. Nó không chỉ đo lường các loại công việc đang phát triển trong khu vực, chỉ số lương đơn giản, mà 
còn các yếu tố khác như lợi ích, tính linh hoạt, khả năng tiếp cận các cơ hội phát triển nghề nghiệp và tính 
di động.  

Chúng tôi đang nghiên cứu các tác động kinh tế của sự bất bình đẳng về chủng tộc và giới tính ở mỗi quận 
của chúng tôi. Chúng tôi đang sản xuất một số mô hình phần mềm để tưởng tượng nền kinh tế sẽ như thế 
nào nếu chúng tôi giải quyết những vấn đề đó và chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành một số nghiên cứu vào 
mùa hè này. Chỉ trong tháng này, chúng tôi đã khởi động một dự án để tìm hiểu điều gì đang ngăn cản 
doanh nghiệp nhỏ tiếp cận các hợp đồng công.  

SCAG đã hợp tác với các Trung tâm Xuất sắc của Cao đẳng Cộng đồng để xem xét các nghề nghiệp có sẵn 
ở mỗi quận, cụ thể là các công việc có mức lương đủ sống. Chúng tôi hy vọng sẽ nhất quán với các mục 
tiêu của từng khu vực CERF và tùy thuộc vào các lĩnh vực được ưu tiên ở từng khu vực, chúng tôi muốn 
đảm bảo rằng các công việc có mức lương đủ sống đều có lộ trình giáo dục và chúng tôi có thể xác định 
khoảng cách và cơ hội để cải thiện những điều này với các trường cao đẳng cộng đồng phù hợp với các 
ưu tiên của địa phương. Các trường cao đẳng cộng đồng có hàng trăm lộ trình và chúng tôi sẽ tập trung 
vào khoảng 20 đến 25 lộ trình thực sự quan trọng đối với cộng đồng địa phương.  

Chúng tôi đang làm việc để chỉ phát triển một báo cáo về các phương pháp hay nhất về cơ bản cho sự 
phát triển của việc học nghề và cả các thỏa thuận lao động dự án trong các dự án xây dựng. 

Ngay cả khi có một tỷ lệ không giới hạn các công việc mới và đào tạo miễn phí, vẫn sẽ có những rào cản 
ngăn mọi người tiếp cận với khóa đào tạo đó hoặc các cơ hội việc làm đó, chẳng hạn như thiếu dịch vụ 
chăm sóc trẻ em, thiếu phương tiện đi lại, nhà ở không ổn định, tất cả những điều này. Trong báo cáo 
toàn khu vực này, chúng tôi sẽ xem xét những rào cản phổ biến mà cư dân đang gặp phải và thực sự đi 
sâu vào các chiến lược và đề xuất, tập trung vào cộng đồng thu nhập thấp và người da màu đang phải đối 
mặt.  



Bruce DD MacRae: 

Tôi hiện đang ở UPS đã trải qua 45 năm bắt đầu với tư cách là người dỡ hàng và đã thăng tiến lên Phó Chủ 
tịch cấp cao của một công ty. Điều tôi luôn tuyên bố là mang lại các lớp học bán hàng, cho phép mọi người 
có cơ hội làm điều gì đó, sau đó chỉ cần ra ngoài và lấy bằng đại học khi họ đã quá giỏi với đôi tay của 
mình. Chúng tôi đã mang con cái của chúng tôi xuống nên chúng thậm chí không biết cách thay dầu cho 
xe của chính chúng. Chúng thậm chí không thể tự thay lốp xe của mình mà không gọi ai đó và tất cả đều 
đổ xuống cống thoát nước mưa.  

Austin Lynch: 

Yếu tố quyết định một công việc có phải là công việc có mức lương đủ sống hay không là công việc đó có 
thuộc Công đoàn, nghiệp đoàn hay không. Và tôi không nghĩ rằng điều đó đã được nêu rõ ràng trong báo 
cáo chiến lược, vì vậy tôi muốn thấy điều đó. Chúng tôi vừa tổ chức cho công nhân tại nhà ăn của Google. 
Họ kiếm được 18 đô la, sau đó vài tháng họ kiếm được 25 đô la. Đó không phải là công việc. Họ không 
được giáo dục nhiều hơn. Họ hợp nhất. Ngoài ra còn có các chương trình học nghề về thực phẩm và đồ 
uống thông qua Học viện Đào tạo Khách sạn. Học nghề hiệu quả quá. Có rất nhiều yếu tố môi trường ảnh 
hưởng đến các cộng đồng không được đầu tư trước khi cứu các bãi biển và tôi nghĩ chúng ta cần đảm bảo 
và bao gồm chúng. Về các bản đồ, tôi nghĩ rằng từ một góc nhìn nào đó, rất nhiều cộng đồng không được 
đầu tư của OC nằm ngoài OC. Ý tôi là những người, chủ yếu là người da màu lái xe ba giờ từ Hồ Elsinore, 
Thung lũng Apple, Riverside. Tất cả những nơi này họ đang trải qua sự phân biệt chủng tộc về môi trường 
khi phải di chuyển trên đường trong 3–4 giờ, vì vậy tôi không biết làm thế nào điều đó được tính vào.  

Trả lời:  

OCBC will have monthly calls with the other SoCal CERF Regional Conveners to discuss how our regions 
should coordinate where we can for the people who are impacted across county lines. 

Ana Urzua, trong cuộc trò chuyện:  

Tôi đồng ý với Austin, điều quan trọng là không rơi vào tâm lý ủng hộ giá như mọi người được giáo dục. 
Tiếp cận giáo dục và đào tạo sẽ là chìa khóa, VÀ có rất nhiều tiêu chuẩn công việc có thể được nâng lên 
thông qua người sử dụng lao động có trách nhiệm, thông qua thương lượng tập thể, tiếng nói tại nơi làm 
việc và tôi sẽ thêm quyền sở hữu của người lao động. Ngoài ra, các rào cản đối với việc làm bao gồm tình 
trạng nhập cư và một lần nữa, quyền sở hữu doanh nghiệp của người lao động có thể là một chiến lược 
quan trọng đối với những người dân đó. 

Micah Weinberg: 

Một trong những lý do tại sao tôi tin rằng OCBC đã đưa chúng tôi vào với tư cách là một tổ chức toàn tiểu 
bang hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau, hợp tác rất chặt chẽ với những người ở LA, Inland Empire, 
San Diego và Imperial là những chiến lược này không thể giả vờ như không có biên giới quận dễ thấm và 
chúng cần đảm bảo được tích hợp và tôi nghĩ đó là một trong những lý do tuyệt vời tại sao chúng ta sẽ có 
một đối tác tuyệt vời trong SCAG, nơi nghiên cứu trên toàn khu vực rộng lớn hơn.   

Jasmine Pachnanda:  

Điều này trùng lặp với rất nhiều công việc mà chúng tôi đang lên kế hoạch thực hiện. Tôi nhận thấy rằng 
bạn đã gọi rất cụ thể về học nghề xây dựng. Đó có phải chỉ là một ví dụ vì có cơ hội học nghề trong một số 



ngành khác nhau phù hợp với các công việc được trả lương trung bình và cao hơn? Đó có phải là tất cả về 
xây dựng hay dựa trên dữ liệu, bạn sẽ đề xuất các cơ hội học nghề khác? 

Victor Negrete: 

Cả hai. Chúng tôi dự định tạo ra một báo cáo thực hành tốt nhất việc mở rộng mô hình học nghề sang các 
ngành công nghiệp mới. Nếu bạn là một tổ chức đang làm điều gì đó mới mẻ và sáng tạo theo cách này, 
chúng tôi muốn nâng tầm và làm nổi bật điều đó. Về mặt xây dựng, chúng tôi đang hướng tới việc thực 
sự tập trung hơn vào điều đó vì chúng tôi biết rằng một trong những rào cản để đáp ứng các mục tiêu về 
nhà ở của tiểu bang chúng tôi là thiếu lao động lành nghề, vì vậy chúng tôi muốn nói về việc mở rộng cung 
cấp lao động lành nghề vào các ngành nghề đó để giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu về nhà ở của 
mình.  

Jasmine Pachnanda: 

Có cơ hội cho rất nhiều lộ trình không nhất thiết phải qua Cao đẳng Cộng đồng, với việc mở rộng chứng 
chỉ vi mô, chương trình đào tạo và mọi chuyên ngành trong ngành đều có chứng chỉ riêng. Bạn nghĩ thế 
nào về việc các lộ trình đồng thanh toán ngoài Cao đẳng Cộng đồng hoặc đại học?  

Edmund Velasco: 

Tôi là chủ tịch Nghiệp đoàn Nhạc sĩ ở Quận Cam. Một trong những vấn đề mà chúng tôi không đề cập đến 
ở Nam California và California nói chung, đó là một trong những động lực kinh tế lớn nhất là ngành giải trí 
và nghệ thuật. Trải qua COVID, ngành công nghiệp này đã bị tàn phá với rất nhiều nhạc sĩ, diễn viên và 
nghệ nhân sân khấu đều phải chịu đựng. Hầu hết những người đứng sau sân khấu đều làm những công 
việc liên đoàn tốt, mang lại cuộc sống tốt cho những người làm công việc đó. Bản thân các nghệ sĩ thì 
không. Chúng tôi bị giới hạn trong cách thương lượng với các đối tác của mình và tôi nghĩ rằng chúng tôi 
cũng nên giải quyết những thành phần đó trong kế hoạch kinh tế. 

Ernesto Medrano:  

Chúng tôi gần như nắm giữ tiêu chuẩn vàng về học nghề quản lý lao động chung trong lĩnh vực xây dựng. 
Về lĩnh vực dân cư, chúng tôi đã thâm nhập rất nhiều vào Quận LA. Ngành công nghiệp đã chấp nhận rằng 
bạn cần các tiêu chuẩn học nghề trong lực lượng lao động lành nghề và được đào tạo, giống như trong 
ngành năng lượng. Họ có mức lương thấp, công việc có tay nghề thấp và chúng tôi có thể nâng cao tiêu 
chuẩn đó bằng cách hệ thống hóa tiêu chuẩn học nghề, vì vậy chúng tôi rất vui được ngồi lại với bất kỳ ai 
ở đây trong nhóm để giải thích cho bạn về học nghề là gì, chúng như thế nào, vận hành ra sao. Tôi muốn 
gửi lời mời tham quan cơ sở thợ sắt ở Quận Cam và chúng tôi muốn đón tiếp bất kỳ ai quan tâm đến việc 
thực hiện các chuyến tham quan trung tâm đào tạo học nghề đó, bao gồm cả việc giao lưu với những 
người học việc.  

Katharyn Muniz:  

Chúng tôi vừa mới bắt đầu một chương trình đào tạo thợ mộc. Họ đang học cách xây dựng những ngôi 
nhà nhỏ trong nhà kho của chúng tôi, vì vậy tôi rất muốn liên hệ với cả hai bạn và mời bạn đến xem qua 
và xem chúng tôi có thể làm gì để mở rộng. Chúng tôi có rất nhiều người trẻ muốn làm điều này. 

Giáo sư Matthew, tôi đã làm việc với Giáo sư Gould từ UCI, vì vậy chúng tôi cùng với Thượng nghị sĩ 
Newman đã đưa ra một dự luật về Ocean Corp vào năm ngoái và nó đã được cơ quan lập pháp chấp nhận 



rộng rãi, ngoại trừ thống đốc đã phủ quyết. Chúng tôi không muốn từ bỏ khái niệm về lõi đại dương, thứ 
đang mang lại sự phát triển lực lượng lao động trẻ cho các vấn đề về bờ biển của chúng tôi, vì vậy chúng 
tôi đang cố gắng thông qua một khoản trợ cấp quy hoạch thông qua chương trình thích ứng khí hậu tổng 
hợp và Tôi muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn, đặc biệt là về tất cả dữ liệu và nghiên cứu mà bạn đang 
thực hiện. 

Doug Magione, in the chat:  

Học nghề thợ điện IBEW ở Santa Ana, học viên chúng tôi đi học buổi tối. Cơ sở hoàn toàn mới. Chúng tôi 
đã có mặt ở Santa Ana từ năm 1928, dẫn đầu về năng lượng tái tạo.  

Jill Katevas: 

Chúng tôi đã tích cực theo đuổi rất nhiều nguồn tài trợ để hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trong toàn khu vực 
và gần đây chúng tôi đã nhận được khoản tài trợ trị giá 18 triệu đô la để xây dựng các kênh kết nối giữa 
trường trung học, Cao đẳng Cộng đồng, Đại học bốn năm và hướng nghiệp và đưa học sinh vào các lộ 
trình.  

Jill Katevas, thông qua trò chuyện:  

Đây là liên kết đến các dự án con đường sự nghiệp (từ trường trung học đến nơi làm việc) hiện đang được 
tài trợ bởi một khoản trợ cấp. https://ocpathways.com/k-16-projects-2/ 

Brian McNamara: 

Những gì chúng tôi đang làm là tạo một trung tâm dữ liệu và cổng dữ liệu mở, vì vậy chúng tôi sẽ thu thập 
các luồng dữ liệu khác nhau và đặt tất cả chúng vào một vị trí. Ngay bây giờ, chúng tôi đang tập trung vào 
sự công bằng và toàn diện, với khả năng phục hồi sau COVID, công bằng môi trường bền vững và nhân 
khẩu học cũng ở đó. Khi chúng tôi tiếp tục quá trình này, chúng tôi sẽ đưa vào nhiều dữ liệu khí hậu hơn. 
Chúng tôi thực sự đang thu thập tất cả các công cụ dữ liệu khác nhau đó, dữ liệu công bằng môi trường ở 
một nơi mà bạn có thể xem xét và phân tích cụ thể các tác động ở Quận Cam.  

Bruce DD MacRae: 

Đặc biệt đối với những thanh niên đang cố gắng kiếm việc làm, vâng, đó là về tiền lương đủ sống, nhưng 
còn lương hưu, bảo hiểm y tế, hoàn trả học phí thì sao? Và chúng ta phải xem xét các công ty cũng đang 
thực sự làm những việc đó, và các công việc của công đoàn đang làm điều đó, và có những công ty khác 
đang làm việc đó mà không phải là công đoàn. 

Luis Sarmiento: 

Tôi nhớ đã thấy những người từ OCCORD và từ Ủy ban Kennedy trong những năm trước chia sẻ một hình 
ảnh minh họa các loại công việc đang phát triển ở Quận Cam và hầu hết cho thấy những công việc được 
trả lương thấp là những công việc có mức tăng trưởng cao nhất trong những thập kỷ qua, và sau đó tôi 
hãy nhớ đồ họa này, trong đó cũng có một đường chấm chấm cho thấy chi phí nhà ở trung bình cao hơn 
nhiều so với mức thu nhập mà bạn biết của các loại công việc hầu như có sẵn. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều 
cách để sắp xếp dữ liệu này theo những cách hữu ích để có những cuộc trò chuyện này với những người 
trong cộng đồng.  


